

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_CB_010_S3
ชื่อตาราง	เงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>เป็นข้อมูลชุดรวมทุกสำนักงานของธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขานานาชาติต่างประเทศ (รวมกิจการวิเทศธุรกิจ) และกิจการวิเทศธุรกิจของธนาคารต่างประเทศ (Stand Alone) โดยข้อมูลเงินฝากและเงินให้สินเชื่อจะเป็นยอดคงค้างสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว</p> <p>เงินให้สินเชื่อ หมายถึงการให้กู้ยืมทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเบิกเกินบัญชี ชื้อ ช้อลด รับช่วงช้อลดตัวเงิน และการจ่ายเงินชดใช้ตามภาวะผูกพันทุกประเภท เป็นต้น</p> <p>เงินฝาก หมายถึง เงินฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากประชาชน นิติบุคคล และสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ออกจำหน่ายให้ประชาชน</p> <p>อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก หมายถึง สัดส่วนที่ธนาคารพาณิชย์นำเงินฝากไปให้สินเชื่อ (เงินให้สินเชื่อ/เงินฝาก*100)</p> <p>เงินให้สินเชื่อ (ไม่รวม Interbank) หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น รวมถึงเงินให้สินเชื่อที่มีสถาบันการเงินเป็นผู้รับรอง ออวัล หรือรับความเสี่ยงแทนคู่สัญญา แต่ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน</p> <p>เงินฝาก (ไม่รวม Interbank) หมายถึง เงินฝากที่กล่าวข้างต้น ที่ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน</p> <p>Bill of Exchange (B/E) หมายถึง ตัวแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย์ออกเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน นิติบุคคล และสถาบันการเงินอื่น ๆ</p> <p>อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและ B/E (ไม่รวม Interbank) หมายถึง สัดส่วนที่ รพ. นำเงินฝาก (ไม่รวม Interbank) รวม B/E ไปให้สินเชื่อ (ไม่รวม Interbank) [เงินให้สินเชื่อ (ไม่รวม Interbank) /{เงินฝาก (ไม่รวม Interbank) บวก B/E} *100]</p> <p>อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (ไม่รวม Interbank) หมายถึง สัดส่วนที่ รพ. นำเงินฝาก (ไม่รวม Interbank) ไปให้สินเชื่อ (ไม่รวม Interbank) [เงินให้สินเชื่อ (ไม่รวม Interbank) /เงินฝาก (ไม่รวม Interbank) *100]</p> <p>เป็นการรวบรวมข้อมูลชุด Balance Sheet โดยธนาคารพาณิชย์จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน 21 วันของเดือนถัดไป และการประมวลผลข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลยอดคงค้างเกี่ยวกับเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขานานาชาติต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม</p> <p>1. รวมทุกสำนักงาน ข้อมูลเงินให้สินเชื่อ และเงินฝาก ชุดรวมทุกสำนักงาน ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บวก ข้อมูลชุดรวมทุกสำนักงานของสาขานานาชาติพาณิชย์ต่างประเทศ บวกข้อมูลชุดรวมกิจการวิเทศ ของสำนักงานวิเทศธุรกิจ</p> <p>2. ไม่รวมกิจการวิเทศธุรกิจ ข้อมูลเงินให้สินเชื่อ และเงินฝาก ชุดรวมทุกสำนักงาน ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ บวก ข้อมูลชุดรวมทุกสำนักงานของสาขานานาชาติพาณิชย์ต่างประเทศ หักด้วยข้อมูลชุดรวมกิจการวิเทศธุรกิจของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขานานาชาติต่างประเทศ</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2. สาขานานาชาติพาณิชย์ต่างประเทศ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=155&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7406